

**Phụ lục**  
**NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**  
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	TÊN NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	CƠ QUAN PHỐI HỢP	SẢN PHẨM	THỜI GIAN HOÀN THÀNH
<b>I</b>	<b>Tổ chức triển khai thực hiện</b>				
1	<p>Cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã.</p> <p>Chỉ đạo các cơ quan báo chí chủ động phối hợp với các địa phương thường xuyên tuyên truyền về kết quả đạt được, những gương làm tốt, những việc chưa làm được, nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan, giải pháp khắc phục và những bài học kinh nghiệm quý, cách làm hay trong việc triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã.</p>	Sở Thông tin và Truyền thông	Cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan		Trong cả giai đoạn 2023 - 2025
2	<p>Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư tại các ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp.</p>	Sở Nội vụ	Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương	Văn bản hướng dẫn	Chậm nhất ngày <b>30/8/2023</b>

STT	TÊN NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	CƠ QUAN PHỐI HỢP	SẢN PHẨM	THỜI GIAN HOÀN THÀNH
3	<p>Chủ trì, phối hợp trong việc lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp liên quan đến ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp.</p> <p>Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này đảm bảo thời gian, tiến độ đề ra.</p>	Sở Nội vụ	Sở Tài nguyên và Môi trường; cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan	Văn bản thực hiện	Trong cả giai đoạn 2023 - 2025
4	<p>Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và các văn bản pháp luật có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí sắp xếp ĐVHC cấp xã theo đúng quy định.</p> <p>Hướng dẫn và thực hiện theo thẩm quyền việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã; việc thực hiện quy định về miễn phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới hành chính và tên gọi của ĐVHC cấp xã.</p> <p>Tổng hợp, thẩm định dự toán kinh phí đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu có) đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã theo Điều 22 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và hướng dẫn của Bộ Tài chính; đảm bảo nguồn kinh phí thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đạt kết quả.</p>	Sở Tài chính	Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Văn bản hướng dẫn và Tờ trình lập dự toán, định mức chi	Trong cả giai đoạn 2023 - 2025

STT	TÊN NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	CƠ QUAN PHỐI HỢP	SẢN PHẨM	THỜI GIAN HOÀN THÀNH
5	<p>Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ hướng dẫn các địa phương rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn để bảo đảm sự thống nhất giữa các quy hoạch với phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã.</p> <p>Phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Bình Định giai đoạn 2023 - 2025 khi triển khai các nhiệm vụ được giao về thực hiện các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định.</p> <p>Hướng dẫn rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị đối với các ĐVHC đô thị dự kiến có liên quan để sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030, đề xuất các biện pháp để đảm bảo và tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị, sau khi hoàn thành sắp xếp.</p> <p>Hướng dẫn việc thực hiện phân loại đô thị, việc thực hiện đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khi thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị.</p>	Sở Xây dựng	Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Văn bản hướng dẫn	Trong cả giai đoạn 2023 - 2025
6	<p>Hướng dẫn rà soát, cung cấp số liệu diện tích tự nhiên theo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai của từng ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh để các địa phương và Sở Nội vụ có căn cứ xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã.</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường	Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Báo cáo thống kê số liệu	Chậm nhất ngày <b>30/8/2023</b>

STT	TÊN NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	CƠ QUAN PHỐI HỢP	SẢN PHẨM	THỜI GIAN HOÀN THÀNH
7	<p>Hướng dẫn việc rà soát, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp ĐVHC cấp xã do thay đổi đường địa giới hành chính và tên gọi của ĐVHC cấp xã sau sắp xếp.</p> <p>Phối hợp với Sở Nội vụ lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp liên quan đến ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp.</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường	Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Hồ sơ địa chính chỉnh lý	Trong thời hạn <b>6 tháng</b> kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành
8	<p>Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương bổ sung nội dung về sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2026 - 2030 trong quy hoạch tỉnh; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch theo Luật Quy hoạch và các quy định của pháp luật về quy hoạch đối với các ĐVHC cấp xã thuộc diện thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 và cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.</p> <p>Hướng dẫn, triển khai thực hiện nguồn vốn đầu tư công tại các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp; các quy định về việc hưởng ưu đãi đầu tư, thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư tại địa bàn xã ven biển, hải đảo trong trường hợp sắp xếp ĐVHC làm thay đổi về địa giới ĐVHC theo quy định và việc chuyển đổi Giấy phép kinh doanh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.</p>	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Văn bản hướng dẫn	Trong cả giai đoạn 2023 - 2025

STT	TÊN NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	CƠ QUAN PHỐI HỢP	SẢN PHẨM	THỜI GIAN HOÀN THÀNH
9	Hướng dẫn việc rà soát, bổ sung thực hiện các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp. Hướng dẫn và trình cấp có thẩm quyền công nhận ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Văn bản hướng dẫn	Trong cả giai đoạn 2023 - 2025
10	Hướng dẫn rà soát, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh bổ sung việc thực hiện chế độ, chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia tại các ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp. Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh các chính sách thuộc lĩnh vực lao động - xã hội và chính sách đối với người có công tại ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp.	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Văn bản hướng dẫn	Trong cả giai đoạn 2023 - 2025
11	Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh và thực hiện việc xác định ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp có di tích được công nhận, xếp hạng là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới hoặc di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.	Sở Văn hóa và Thể thao	Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Văn bản hướng dẫn	Trong cả giai đoạn 2023 - 2025
12	Hướng dẫn các địa phương những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong lĩnh vực hộ tịch và các nội dung có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.	Sở Tư pháp	Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Văn bản hướng dẫn	Trong cả giai đoạn 2023 - 2025
13	Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của người dân, tổ chức liên quan đến công tác sắp xếp ĐVHC cấp xã.	Thanh tra tỉnh	Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Báo cáo kết quả	Trong cả giai đoạn 2023 - 2025

STT	TÊN NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	CƠ QUAN PHỐI HỢP	SẢN PHẨM	THỜI GIAN HOÀN THÀNH
14	Hướng dẫn rà soát, cung cấp số liệu nhân khẩu thực tế cư trú tại ĐVHC cấp xã để Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Sở Nội vụ có căn cứ xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã.	Công an tỉnh	Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Văn bản hướng dẫn và báo cáo số liệu	Chậm nhất ngày <b>30/8/2023</b>
15	Hướng dẫn, thực hiện thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp; việc chuyển đổi địa chỉ cư trú của công dân do thay đổi địa giới và tên gọi ĐVHC cấp xã do thực hiện sắp xếp. Theo dõi nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định của nhà nước về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong sắp xếp ĐVHC cấp xã. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng và thực hiện tốt phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho công tác sắp xếp ĐVHC cấp xã và công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại các địa phương thực hiện việc sắp xếp.	Công an tỉnh	Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh; cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan	Văn bản hướng dẫn, thực hiện	Trong cả giai đoạn 2023 - 2025
16	Hướng dẫn và thực hiện rà soát, xác định ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp là đơn vị thuộc khu vực biên giới biển, trọng điểm về quốc phòng. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tổ chức lực lượng dân quân tự vệ tại ĐVHC cấp xã sau sắp xếp. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng và thực hiện tốt phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình sắp xếp ĐVHC cấp xã; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công tác sắp xếp ĐVHC cấp xã.	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan	Văn bản hướng dẫn	Trong cả giai đoạn 2023 - 2025

STT	TÊN NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	CƠ QUAN PHỐI HỢP	SẢN PHẨM	THỜI GIAN HOÀN THÀNH
17	Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng và thực hiện tốt phương án giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho công tác sắp xếp ĐVHC cấp xã.	Bộ đội Biên phòng tỉnh	Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan	Văn bản thực hiện	Trong cả giai đoạn 2023 - 2025
18	Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản và tổ chức các cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC cấp xã. Tổng hợp, báo cáo kết quả các bước triển khai và kết quả tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của Ủy ban nhân dân tỉnh theo tiến độ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nội vụ.	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Văn bản thực hiện	Trong cả giai đoạn 2023 - 2025
19	Tổ chức hội nghị quán triệt, xây dựng kế hoạch, lộ trình sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023 – 2025.	Ủy ban nhân dân cấp huyện	Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan	Kế hoạch	Chậm nhất ngày <b>15/9/2023</b>
<b>II</b>	<b>Xây dựng và trình Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025</b>				
1	Xây dựng Phương án tổng thể của huyện, thị xã, thành phố về sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 gửi Sở Nội vụ.	Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có ĐVHC cấp xã sắp xếp	Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Phương án	Chậm nhất ngày <b>30/9/2023</b>
2	Xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh giai đoạn 2023 – 2025. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thống nhất Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.	Sở Nội vụ	Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Phương án tổng thể của tỉnh	Chậm nhất ngày <b>15/10/2023</b>

STT	TÊN NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	CƠ QUAN PHỐI HỢP	SẢN PHẨM	THỜI GIAN HOÀN THÀNH
3	Hoàn thiện và gửi Phương án tổng thể của tỉnh về sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 gửi Bộ Nội vụ.	Sở Nội vụ	Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Phương án của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Nội vụ để cho ý kiến	Chậm nhất ngày <b>31/10/2023</b>
<b>III</b>	<b>Xây dựng và trình hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025</b>				
1	Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi Bộ Nội vụ dự kiến thời gian gửi hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 đến Bộ Nội vụ.	Sở Nội vụ	Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Văn bản của tỉnh gửi Bộ Nội vụ	Chậm nhất ngày <b>31/8/2023</b>
2	Hoàn thiện hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của địa phương gửi Sở Nội vụ tổng hợp.	Ủy ban nhân dân cấp huyện	Cơ quan, đơn vị có liên quan	Hồ sơ đề án của cấp huyện	Chậm nhất ngày <b>15/11/2023</b>
3	Tổng hợp, xây dựng thành 01 Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.	Sở Nội vụ	Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Hồ sơ	Chậm nhất ngày <b>30/11/2023</b>
4	Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025	Sở Nội vụ	Sở, ban, ngành và các địa phương có liên quan	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh	Kỳ họp cuối năm <b>2023</b>
5	Hoàn thiện hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 gửi Bộ Nội vụ xem xét, thẩm định.	Sở Nội vụ	Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC	Cuối tháng <b>12/2023</b>
6	Tổ chức tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 gửi Bộ Nội vụ.	Sở Nội vụ	Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC	Trong thời <b>15 ngày</b> làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định hồ sơ đề án của Bộ Nội vụ



STT	TÊN NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	CƠ QUAN PHỐI HỢP	SẢN PHẨM	THỜI GIAN HOÀN THÀNH
<b>IV</b>	<b>Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp xã</b>				
1	Hướng dẫn hoặc xin ý kiến trung ương để hướng dẫn địa phương giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp xã	Sở, ban, ngành	Các địa phương liên quan	Hướng dẫn gửi địa phương	Chậm nhất là <b>15 ngày</b> làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của địa phương
2	Về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư				
2.1	Sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp	Sở Nội vụ	Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Báo cáo kết quả thực hiện đến Ủy ban nhân dân tỉnh	Trong thời hạn <b>30 ngày</b> kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành
2.2	Số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức ở ĐVHC sau sắp xếp phải bảo đảm đúng theo quy định.	Sở Nội vụ	Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Báo cáo kết quả thực hiện đến Ủy ban nhân dân tỉnh	Chậm nhất là <b>05 năm</b> kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành

STT	TÊN NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	CƠ QUAN PHỐI HỢP	SẢN PHẨM	THỜI GIAN HOÀN THÀNH
2.3	Duy trì, củng cố các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi sắp xếp ĐVHC cấp xã	Công an tỉnh	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan	Văn bản triển khai và Báo cáo tình hình đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở trước, trong và sau khi sắp xếp	Trong cả giai đoạn 2023 - 2025
3	Hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, đơn vị tại ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp.	Sở Tài chính	Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Văn bản triển khai và Báo cáo kết quả thực hiện gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ	Chậm nhất trong <b>03 năm</b> kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành
4	Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp	Công an tỉnh	Cơ quan, tổ chức có liên quan	Văn bản triển khai và Báo cáo kết quả thực hiện gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ	Chậm nhất là <b>30 ngày</b> kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành
5	Chuyển đổi các loại giấy tờ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp xã sau sắp xếp	Sở, ban, ngành, địa phương liên quan	Cơ quan, tổ chức có liên quan	Văn bản triển khai và Báo cáo kết quả thực hiện gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ	Theo quy trình thủ tục hành chính

STT	TÊN NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	CƠ QUAN PHỐI HỢP	SẢN PHẨM	THỜI GIAN HOÀN THÀNH
6	Về thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù và chế độ, chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia.				
6.1	Rà soát đề trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định về việc thực hiện chế độ, chính sách đặc thù và chế độ, chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia đối với ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp.	Sở, ban, ngành có liên quan	Cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan	Văn bản trình cấp thẩm quyền	Chậm nhất trong <b>03 năm</b> kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành
6.2	Rà soát đề trình cấp có thẩm quyền công nhận ĐVHC cấp xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I, thôn, khu phố đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ĐVHC cấp xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; ĐVHC cấp xã là vùng an toàn khu, xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, ĐVHC thuộc khu vực miền núi, vùng cao, xã đảo và ĐVHC cấp xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động.	Sở, ban, ngành có liên quan	Cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan	Văn bản trình cấp thẩm quyền	Theo quy trình thủ tục quy định
6.3	Hướng dẫn hoặc xin ý kiến của các bộ, cơ quan trung ương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương liên quan đến việc thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù và chế độ, chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia.	Sở, ban, ngành có liên quan	Cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan	Hướng dẫn	Không quá <b>20 ngày</b> làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương

STT	TÊN NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	CƠ QUAN PHỐI HỢP	SẢN PHẨM	THỜI GIAN HOÀN THÀNH
7	Về phân loại ĐVHC và lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp.				
7.1	Thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phân loại ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp.	Sở Nội vụ	Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan	Tờ trình kèm hồ sơ và dự thảo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh	Trong thời hạn <b>15 ngày</b> kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị phân loại ĐVHC cấp xã của UBND cấp huyện
7.2	Lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp liên quan đến ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp.	Sở Nội vụ	Sở, ban, ngành; cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan	Hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC	Trong thời hạn <b>6 tháng</b> kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành hoặc kể từ ngày sản phẩm hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp của tỉnh thực hiện theo quy định tại Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu đủ điều kiện đưa vào quản lý, sử dụng và nộp lưu trữ quốc gia

STT	TÊN NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	CƠ QUAN PHỐI HỢP	SẢN PHẨM	THỜI GIAN HOÀN THÀNH
<b>V</b>	<b>Tổ chức sơ kết việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025</b>				
1	Tổ chức Hội nghị sơ kết việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.	Sở Nội vụ	Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh	Chậm nhất ngày <b>15/6/2025</b>
2	Báo cáo kết quả việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.	Sở Nội vụ	Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Nội vụ	Chậm nhất ngày <b>30/6/2025</b>